

Số: /BC-UBND

Điện Biên Phủ, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu và nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2024

Kính gửi: HĐND thành phố Điện Biên Phủ.

Căn cứ Chương trình kỳ họp thứ Mười năm, Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, UBND thành phố báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu và nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2024 với nội dung như sau:

Năm 2024, được xác định là năm bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 trong bối cảnh có nhiều điều kiện thuận lợi như: Cảng hàng không Điện Biên được nâng cấp hoàn thành và đưa vào sử dụng; quy hoạch vùng tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy hoạch tổng thể hình thành các khu đô thị mở ra nhiều cơ hội phát triển cho Tỉnh và Thành phố, những đột phá trong lĩnh vực kinh tế, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, nhiều sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn, đặc biệt là sự kiện kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Bên cạnh những thuận lợi còn nhiều khó khăn, thách thức: tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; thiên tai, biến đổi khí hậu tiếp tục tác động nặng nề; tỷ giá đồng USD và giá vàng tăng mạnh; giá dầu thô, hàng hóa, dịch vụ vận tải...biến động mạnh. Trong nước, tăng trưởng kinh tế có xu hướng phục hồi nhưng tình hình sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp và đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn...đã tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên nói chung và thành phố Điện Biên Phủ nói riêng

Trên cơ sở dự báo tình hình, ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện các giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2024 với 6 quan điểm trọng tâm và 11 giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch năm 2024. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm cho thấy kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, các chế độ, chính sách an sinh được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm cơ bản; nhiều sự kiện văn hóa được tổ chức trên địa bàn: khai mạc năm du lịch quốc gia, Lễ hội Hoa Ban 2024, Lễ hội Hoa Anh Đào, các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện

Biên Phủ... được tổ chức thành công đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ, thu hút được nhiều du khách trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

UBND thành phố kiểm điểm đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2024, như sau:

A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

I. Việc thực hiện Chương trình công tác của UBND thành phố, công tác phối hợp trong hoạt động chỉ đạo, điều hành

1. Về thực hiện Chương trình công tác của UBND thành phố

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024, UBND thành phố, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 theo Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/12/2023 của Thành ủy, Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 16/12/2023 của HĐND thành phố nhằm phấn đấu thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024. Để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch năm 2024, ngay từ đầu năm UBND thành phố đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch, quán triệt, cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, ban hành Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 về Chương trình giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2024 với 06 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo và 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Nghiêm túc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của tỉnh, Nghị quyết của Thành ủy và HĐND thành phố đảm bảo nguyên tắc trong chỉ đạo điều hành; phối hợp với các Sở, ngành tỉnh thực hiện các chủ trương chính sách của TW, của tỉnh, các quy hoạch, kế hoạch trên địa bàn đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Chủ động kịp thời tham mưu cho Thành ủy và trình HĐND thành phố ban hành chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để giải quyết khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố... Để đảm bảo sự chỉ đạo điều hành tập trung dân chủ, thống nhất của UBND, Chủ tịch UBND thành phố theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc, UBND thành phố đã kịp thời điều chỉnh, phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND để chủ động phối hợp tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố năm 2024 và nhiệm kỳ 2021-2026

Trong 6 tháng đầu năm, Lãnh đạo UBND thành phố đã phân công tham dự và tiếp thu đầy đủ các cuộc họp, hội nghị từ Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh, Thành ủy, HĐND, UBNDTTQ và các đoàn thể thành phố tổ chức, đồng thời đã tổ chức các cuộc họp thường xuyên và đột xuất, tổ chức làm việc với một số phường, xã để triển khai nhiệm vụ, nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc giao nhiệm vụ đến các cơ quan, đơn vị thành phố thực hiện nhiệm vụ và giải quyết dứt điểm các nội dung vụ việc tồn đọng

gây bức xúc, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Đã tiếp nhận phân loại xử lý trên 9787 văn bản; đã ban hành trên 4617 văn bản các loại. Việc tiếp nhận xử lý văn bản được thành phố quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số góp phần nâng cao hiệu quả công việc, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí hành chính.

2. Về thực hiện các nhiệm vụ phục vụ trong công tác phối hợp chỉ đạo điều hành của UBND thành phố

- *Việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị sở ngành tỉnh:* Thường xuyên giữ mối liên hệ với Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, các địa phương có liên quan để kịp thời nắm bắt nội dung chỉ đạo của tỉnh, sự phối hợp của các ngành, địa phương cũng như kiến nghị tháo gỡ những khó khăn trong việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ. Với vai trò đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, UBND thành phố đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị sở ngành tỉnh; đồng thời sẵn sàng phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị sở ngành đến làm việc, thực thi nhiệm vụ chuyên môn với tinh thần trách nhiệm cao đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc.

- *Phối hợp trong việc thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, của Thành ủy và mối quan hệ với các Ban Xây dựng Đảng:* Trong hoạt động điều hành, UBND thành phố đã thực hiện nghiêm túc việc báo cáo, xin ý kiến chủ trương Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy theo quy định, quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố; kịp thời điều chỉnh phân công nhiệm vụ giữa Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và tuân thủ các quy định của pháp luật. Công tác lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ luôn bám sát Chương trình công tác của Thành ủy. Thường xuyên giữ mối liên hệ với các ban xây dựng Đảng.

- *Công tác phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố UBMTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức đoàn thể chính trị:* UBND thành phố luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị phục vụ cho phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân. Tăng cường công tác dân vận của chính quyền, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; tạo điều kiện thuận lợi cho các Đoàn thể tham gia công tác quản lý Nhà nước; giải quyết kiến nghị của các tổ chức và phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Kịp thời thông tin tình hình kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo điều hành và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; chuẩn bị tốt các nội dung giám sát của HĐND và của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Tạo mọi điều kiện để Ủy ban MTTQ và các tổ chức Đoàn thể chính trị xã hội của thành phố tham gia

giám sát hoạt động của chính quyền thành phố và xã, phường trong công tác quản lý Nhà nước, phát huy dân chủ và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. - Công tác phối hợp giữa các Lãnh đạo UBND, các Ủy viên UBND thành phố: Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao trách nhiệm tập thể UBND gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân lãnh đạo UBND thành phố và các thành viên UBND thành phố. Định kỳ tổ chức các cuộc họp giao ban Lãnh đạo UBND thành phố, kiểm điểm tiến độ chỉ đạo giải quyết các công việc, kịp thời cho ý kiến đề giải quyết ngay những vướng mắc, bất cập. Việc phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc giữa các thành viên UBND thành phố được tăng cường (thông qua các cuộc họp, trao đổi thường xuyên trên nhóm zalo và các mạng xã hội); mọi hoạt động của UBND, thành viên UBND thành phố đều tuân thủ theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Quy chế làm việc của UBND thành phố, do vậy nhiều nhiệm vụ công việc liên quan đến các cơ quan, đơn vị, xã, phường đã được phối hợp triển khai thực hiện đạt kết quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND thành phố. UBND thành phố luôn đề cao việc kết hợp chỉ đạo giải quyết công việc gắn với kiểm tra, đôn đốc việc thi hành các nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường. Văn phòng HĐND & UBND thành phố đã bám sát sự chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, chủ động theo dõi, nắm bắt tiến độ thực hiện các văn bản chỉ đạo, kết luận cuộc họp, thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND thành phố, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị

III. Một số chỉ đạo, điều hành nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2024

1. Lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản

Tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các xã, phường triển khai sản xuất và chủ động các giải pháp trong phòng chống thiên tai, thời tiết và dịch bệnh trong sản xuất. Tổng giá trị sản xuất Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản ước đạt 282,59 tỷ đồng, đạt 62,66% kế hoạch năm; bằng 99,6% so với cùng kỳ năm 2023. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, thực hiện công tác trồng, chăm sóc rừng theo kế hoạch. Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã thực hiện công tác giao đất, giao rừng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn thành phố¹. Trong 6 tháng đầu năm chỉ đạo trồng được trên 1.000 cây hoa ban, tiếp tục triển khai thực hiện công tác đào đường băng, đào hố, đảo phân, lấp hố, vận chuyển cây giống để chuẩn bị trồng 13.000 cây giống Mắc ca. Tổng diện tích cây Mắc Ca đã trồng được 309 Ha, tỷ lệ cây sinh trưởng và phát triển tốt đạt 98%.

Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh Điện Biên công nhận lại xã Thanh Minh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 và Hoàn thiện hồ sơ công nhận xã Thanh Minh đạt nông thôn mới nâng cao năm

¹ Đến nay: Đã hoàn thành đo đạc rà soát được 5/5 xã (Nà Nhạn, Nà Tấu, Mường Phăng, Pá Khoang và Thanh Minh) với diện tích 5.573,34 ha, đạt 100 % so với Kế hoạch. Đã phê duyệt phương án giao đất, giao rừng được 4/5 xã, hiện trên địa bàn còn xã Thanh Minh chưa phê duyệt phương án GĐGR. Đã phê duyệt giao đất, giao rừng đối với 4 xã (Nà Nhạn, Nà Tấu, Mường Phăng, Pá Khoang) với diện tích 3.060 ha, đạt 74,73% so với Kế hoạch giao

2024. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã Nà Tấu, Nà Nhạn, Mường Phăng, Pá Khoang tiến hành rà soát đăng ký và lập hồ sơ đề nghị UBND thành phố công nhận thôn bản nông thôn mới. Ngày 06/6/2024, xã Pá khoang đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2023 tại Quyết định số 1011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Điện Biên.

- Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện công tác sửa chữa thủy lợi khắc phục sau mùa mưa lũ trên địa bàn thành phố. Xây dựng phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai và TKCN trên địa bàn thành phố năm 2024.

2. Công nghiệp, xây dựng, quản lý trật tự đô thị

- Tiếp tục chỉ đạo khuyến khích, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tích cực tham gia đầu tư sản xuất; chất lượng sản phẩm, nguyên vật liệu, hàng hóa ngày càng đáp ứng nhu cầu thị trường. Hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố phát triển ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 1.376,6 tỷ đồng, đạt 80,55% kế hoạch; tăng 5,38% so với cùng kỳ năm 2023.

- Công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng tiếp tục được tăng cường, tập trung chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chất lượng các công trình xây dựng; tổ chức thẩm định và phê duyệt các hồ sơ thiết kế các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn theo quy định. Chất lượng các công trình xây dựng được kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, thiết kế, đưa vào vận hành, khai thác hiệu quả

- Tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch, xây dựng đề cương nhiệm vụ, một số chương trình, đề án, quy chế liên quan đến công tác phát triển đô thị: Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Điện Biên Phủ; Chương trình phát triển đô thị thành phố Điện Biên Phủ; Đề án công nhận thành phố Điện Biên Phủ là đô thị loại II, Đề án phát triển cây xanh đô thị thành phố Điện Biên Phủ.

- Tích cực chỉ đạo khắc phục các tồn tại về trật tự đô thị giai đoạn trước; vệ sinh môi trường được đảm bảo; chỉ đạo 12/12 phường, xã làm tốt công tác tuyên truyền, huy động nhân dân trên địa bàn tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cảnh quan, mỹ quan đô thị phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ...không có tình trạng mất vệ sinh môi trường trong và sau các lễ hội diễn ra trên địa bàn, đem lại cảm nhận và ấn tượng tốt đẹp với du khách khi tới thành phố.

- Quyết liệt chỉ đạo các lực lượng chức năng, phòng ban chuyên môn và UBND các xã phường ra quân giữ gìn nét đẹp văn minh đô thị, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đô thị tại các khu vực tập trung đông dân cư; tăng cường duy trì công tác tuần tra kiểm soát trật tự đô thị trên địa bàn; nhờ đó tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp Lễ, Tết và các ngày lễ lớn được đảm bảo. Chỉ đạo Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm trông giữ xe tạm thời, các điểm dừng, đón trả khách tuyến cố định phục vụ các lễ hội và lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

3. Thương mại, dịch vụ và du lịch

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, bình ổn giá cả thị trường, chống buôn lậu. Tình hình giá cả hàng hóa lưu thông trên thị trường tương đối ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân, không có tình trạng khan hiếm hàng hoá, gây sốt giá. Các điều kiện về cung ứng hàng hóa, điều kiện về lưu trú, dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch trong thời gian tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đều được đảm bảo. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn thành phố ước đạt 9.542 tỷ đồng, đạt 65,35% kế hoạch (tăng 71,73% so với cùng kỳ năm 2023). Lượng khách đến tham quan du lịch và làm việc ước có trên 1 triệu lượt người, tăng trên 700 nghìn lượt người so với cùng kỳ năm 2023, doanh thu ước đạt 1.811,5 tỷ đồng tăng 150,36% so với cùng kỳ năm 2023.

4. Thu, chi ngân sách nhà nước

- Đã tập trung chỉ đạo thực hiện điều hành dự toán thu chi ngân sách năm 2024 linh hoạt theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát và rà soát từng sắc thuế, quản lý chặt chẽ các nguồn thu phát sinh trên địa bàn, triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu, nợ đọng, chậm nộp thuế. Tích cực đôn đốc các khoản thuế phát sinh nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước và kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế để thu hồi nợ đọng tiền thuế. Khẩn trương, kịp thời tháo gỡ những khó khăn về giải phóng mặt bằng, thường xuyên chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tăng cường thực hiện công tác GPMB tạo nguồn thu từ đất cho ngân sách thành phố. Tăng cường kêu gọi thu hút đầu tư từ đó tăng thu cho ngân sách thành phố, 6 tháng đầu năm đã huy động các khoản đóng góp được 5,2 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 135.000 triệu đồng, đạt 51,9% dự toán tỉnh giao và đạt 37,4% dự toán thành phố. Đa số các khoản thu cố định đạt theo tiến độ thu đề ra.

- Chỉ đạo quản lý điều hành chi ngân sách luôn đảm bảo theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước, sát với tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng cơ bản nhiệm vụ chi thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Kịp thời điều hành các nhiệm vụ chi cho các lễ hội, sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn. Chủ động điều hành kinh phí để giải ngân các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn; đồng thời chủ động bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất phát sinh từ nguồn cân đối ngân sách địa phương.

5. Tình hình phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư

Tập trung chỉ đạo thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2024, trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ². Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tiếp nhận thông tin và giải đáp kiến nghị nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đôn đốc nhà thầu thực hiện các dự án đảm bảo đúng tiến độ; tập trung rà soát, đôn đốc đẩy nhanh thẩm định dự án, các bước chuẩn bị đầu tư hiệu quả, điều hành kịp

² Ngay từ đầu năm, đã chỉ đạo, xây dựng thực hiện ban hành Kế hoạch số 549/KH-UBND ngày 11/03/2024

thời nguồn vốn để giải ngân thanh toán khối lượng nghiệm thu, quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử; tiếp tục rà soát và triển khai nâng cấp phần mềm điện tử để đáp ứng kịp thời nhu cầu công việc của đơn vị, hỗ trợ, thông tin cho các doanh nghiệp để tham dự các hội chợ trong và ngoài địa bàn.

- Chỉ đạo thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức, gắn với các sự kiện được tổ chức trên địa bàn: tích cực quảng bá hình ảnh, cơ hội đầu tư, phát triển thương mại - du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần phát triển kinh tế, thu hút đầu tư vào địa bàn từng bước góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố.

- Thường xuyên, định kỳ tổ chức các cuộc họp nắm bắt tiến độ thực hiện dự án, các cuộc họp bàn kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác đền bù, GPMB để thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn

6. Thúc đẩy thực hiện kế hoạch đầu tư công và thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn, các Chương trình MTQG

Ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã chủ động triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 theo Kế hoạch của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND thành phố giao. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các Chủ đầu tư trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn. Tập trung ưu tiên bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án.

Thường xuyên nắm bắt tình hình, rà soát tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước đảm bảo tiến độ và phát huy hiệu quả đầu tư; tăng cường công tác quản lý, đẩy nhanh tiến độ, quản lý chất lượng công trình xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư. Đôn đốc các nhà thầu, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ hoàn công, nghiệm thu công trình sớm bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng cam kết tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đặc biệt, đôn đốc thi công thực hiện các dự án sắp hết thời gian thực hiện dự án và thời gian bố trí vốn. Thực hiện nghiêm túc quy định về quyết toán dự án hoàn thành, chủ động điều chỉnh kế hoạch vốn đối với các dự án chậm tiến độ thi công và hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán. Rà soát lại danh mục đầu tư công, điều chỉnh, cắt giảm các dự án chưa cấp thiết, bổ sung các dự án có tính cấp bách thực hiện chuẩn bị đầu tư trong năm 2025.

Tăng cường phối hợp giữa phòng ban chuyên môn với UBND xã, phường về xác lập tài sản, xác định nguồn gốc đất, cải cách thủ tục hành chính trong công tác GPMB nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện GPMB trên địa bàn. Xây dựng tiến độ thực hiện theo trọng điểm, tiếp tục đôn đốc, nắm tình hình kịp thời tháo gỡ các khó khăn về công tác GPMB

Chỉ đạo rà soát từng nội dung, từng tiêu dự án thuộc Chương trình MTQG, tăng cường giám sát, đôn đốc các đơn vị được giao dự toán tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện, kịp thời tổng hợp báo cáo các vướng mắc phát

sinh để phối hợp các sở ngành tháo gỡ, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn.

9 Lĩnh vực văn hóa - xã hội

9.1 Giáo dục - Đào tạo

Thực hiện tốt việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục năm học 2023- 2024 các cấp học đảm bảo kế hoạch thời gian của UBND tỉnh. Tiếp tục duy trì quy mô trường lớp, huy động trẻ em, học sinh ra lớp hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh, thành phố giao. Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 6, lớp 7, lớp 8. Các đơn vị trường học tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, làm tốt công tác đảm bảo an toàn trường học, phòng chống dịch bệnh trong trường. Duy trì tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, chất lượng giáo dục được duy trì bền vững, chất lượng giáo dục mũi nhọn ngày càng nâng cao. Chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng Dạy - Học và đổi mới giáo dục, tham gia cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đối với bậc học Tiểu học đứng top đầu toàn tỉnh. Chuẩn bị tốt các điều kiện chuẩn bị thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 5, lớp 9 năm học 2024-2025 theo đúng lộ trình, kế hoạch; Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục – xóa mù chữ, các tiêu chí của 48/50 trường đã đạt chuẩn Quốc gia.

9.2. Y tế, dân số

Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, bệnh. Phát hiện sớm xử lý kịp thời không để dịch bệnh phát sinh, lây lan trên diện rộng. Triển khai đồng bộ có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế - dân số, phát huy vai trò của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Công tác giáo dục, truyền thông về dân số, gia đình, trẻ em được quan tâm.

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, duy trì tốt các hoạt động khám chữa bệnh trong thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

9.3. Văn hóa, thể dục thể thao, truyền thanh, truyền hình, công nghệ thông tin và Đề án 06

Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024), mừng Xuân Giáp Thìn; Lễ hội Hoa Anh Đào năm 2024; Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và Khai mạc Năm du lịch Quốc Gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024...và các hoạt động tuyên truyền khác chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tổ chức thành công lễ hội Hoa Anh Đào, đưa "Hoa Anh Đào - Điện Biên Phủ" trở thành thương hiệu, điểm đến hấp dẫn, thu hút khách trong và ngoài nước. Đặc biệt thúc đẩy sự phát triển của Khu du lịch Pá Khoang - Mường Phăng, đưa “Đào hoa” trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn thu hút du khách, góp phần làm phong phú thêm nguồn tài nguyên và các sản phẩm du lịch của Điện

Biên ; Phối kết hợp với sở Văn hoá - Du lịch tỉnh, UBND tỉnh tổ chức thành công chương trình văn nghệ khai mạc Năm du lịch quốc gia Điện Biên và Lễ hội hoa ban 2024 với chủ đề "Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận".

Tổ chức thành công Chương trình lưu diễn của các đoàn tham gia Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc và Triển lãm Tranh cổ động tầm lớn kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 07/5/1954-07/5/2024 với chủ đề “Về với Điện Biên” do Cục văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Sân Quảng trường thành phố tối ngày 31/3/2024.

Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, nhằm tri ân và khắc ghi công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã tham gia, hi sinh trên chiến trường Điện Biên Phủ, UBND thành phố đã hoàn thiện xây dựng đề án đặt tên đường phố được HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc đặt tên đường và điều chỉnh điểm đầu, điểm cuối 06 tuyến đường đã đặt tên trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng các công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: Lễ đặt biển tên đường, khánh thành trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng của nhân dân cũng như du khách tham quan, du lịch trên địa bàn thành phố. Lễ Khánh thành các công trình được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, thiết thực và phù hợp với điều kiện thực tế.

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06); tính đến 30/5/2024 thực hiện đề án 06 thành phố đứng thứ nhất trên toàn tỉnh.

10. Lao động, giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, cai nghiện ma túy và phòng chống HIV/AIDS

Tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường thực hiện đảm bảo các chính sách đối với người có công, các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ sản xuất, đời sống cho nhân dân, các hộ nghèo như trợ cấp, cứu đói, cấp phát bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách xã hội. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, cá nhân trong việc triển khai các hoạt động, tổ chức hỗ trợ, tri ân người có công, gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ³. Phối hợp với các cơ quan đơn vị trong và ngoài thành phố rà soát, kiểm tra, hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Hỗ trợ 7 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố với tổng kinh phí 500.000.000 đồng. Triển khai có hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động⁴. Chỉ đạo xây

³ Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tổng số lượt đối tượng được nhận quà tính đến ngày 13/5/2024 là trên 1.081 lượt người, trị giá trên 1,6 tỷ đồng;

⁴ Phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tỉnh giới thiệu và giải quyết việc làm mới đối với 1.620 lao động, đạt tỷ lệ 61,6% kế hoạch giao; xuất khẩu lao động 10 người. Phối hợp mở 01 lớp đào tạo sơ cấp nghề “Quản lý phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn” cho 35 học viên thuộc xã Pá Khoang, sau lớp học học viên tham gia lớp đào tạo nắm được các kỹ năng phục vụ khách phù hợp với tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch trên địa bàn.

dựng và thực hiện Kế hoạch rà soát hộ nghèo năm 2024, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo năm 2023, giao chỉ tiêu giảm nghèo năm 2024; giám sát quy trình cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 của các phường, xã;

11. Tài nguyên - Môi trường, khoa học công nghệ

Chỉ đạo thực hiện chuyển đổi mục đích cho hộ gia đình, cá nhân; thu hồi đất, giao đất các dự án theo kế hoạch sử dụng đất 2023 đã được phê duyệt; hoàn thiện thủ tục phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán triển khai thực hiện công tác đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại các xã mới sắp xếp, sáp nhập vào thành phố Điện Biên Phủ.

Công tác giao đất, giao rừng đã hoàn thành đo đạc rà soát, đạt 100 % so với Kế hoạch. Phê duyệt phương án giao đất, giao rừng được 4/5 xã, hiện trên địa bàn còn xã Thanh Minh chưa phê duyệt phương án GDGR. Đã phê duyệt giao đất, giao rừng đối với 4 xã (Nà Nhạn, Nà Tấu, Mường Phăng, Pá Khoang) với diện tích 3.060 ha, đạt 74,73% so với Kế hoạch giao.

Chỉ đạo lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; đính chính phương án bồi thường, hỗ trợ; xử lý chênh lệch giá trị tiền bồi thường; ban hành thông báo liên quan đến việc thu hồi đất, hủy thông báo thu hồi đất cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức thuộc các dự án trên địa bàn thành phố đảm bảo theo các quy định hiện hành.

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường; quản lý và khai thác, sử dụng có hiệu quả đất đai, nhất là đất công ích, đất chưa sử dụng; thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm về đất đai.

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức rà soát việc thực hiện quy trình thủ tục hành chính áp dụng trên Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây nho cho các hộ tham gia thực hiện mô hình trồng nho tại xã Mường Phăng.

12. Công tác tư pháp, dân tộc tôn giáo, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thanh tra và phòng chống tham nhũng

- Chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác tư pháp đảm bảo bám sát Chương trình, Quyết định, Kế hoạch công tác năm 2024 của Trung ương, của tỉnh. Tổ chức 14 hội nghị phổ biến Luật bảo vệ môi trường; Quy chế quản lý đô thị, Luật hôn nhân gia đình, Bộ luật dân sự (phần thừa kế) cho lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thành phố, lãnh đạo UBND các xã, phường, Công chức địa chính - xây dựng, tư pháp - Hộ tịch, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở. Thực hiện tốt công tác chứng thực bản sao điện tử và đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn trực tuyến; chỉ đạo các xã, phường thực hiện tốt công tác hòa giải cơ sở; công tác theo dõi thi hành pháp luật, công tác xử lý vi phạm pháp luật

- Công tác dân tộc được tập trung triển khai thực hiện thông qua việc đầu tư các chương trình dự án, triển khai các chính sách hỗ trợ đời sống, sản xuất, triển khai chương trình mục tiêu quốc gia. Chỉ đạo, đẩy mạnh các mặt công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần thực hiện có hiệu quả quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân; các hoạt động tôn giáo diễn ra trong khuôn khổ pháp luật; từng bước phát huy những mặt tích cực; hạn chế những mặt tiêu cực của hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Kịp thời cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong các kế hoạch, chương trình... đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của thành phố.

- Công tác cải cách hành chính được quan tâm triển khai thực hiện trên 6 nhiệm vụ⁵. Quyết định công bố danh mục TTHC được công khai rộng rãi tại thành phố và UBND cấp xã và cổng dịch vụ công của tỉnh, quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đến giao dịch và giao dịch trực tuyến. Chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại thành phố và UBND các xã, phường được nâng cao. Thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính trên dịch vụ công theo đúng quy định.

- Công tác xây dựng chính quyền trên địa bàn được triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn hiện hành; thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, các quy định, chương trình, kế hoạch công tác và các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chỉ đạo thực hiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc thành phố và UBND xã, phường. Chỉ đạo thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức đầy đủ theo quy định hiện hành. Thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 29/2023/NĐ-CP⁶.

- Triển khai xây dựng Kế hoạch, Đề án “điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên; sắp xếp phường Thanh Bình và phường Thanh Trường thuộc thành phố Điện Biên Phủ”. Phối hợp với huyện Điện Biên tổ chức khảo sát thực địa, phân vạch đường ĐGHC báo cáo cấp có thẩm quyền để thống nhất phương án phân vạch đường ĐGHC. Hướng dẫn, chỉ đạo các xã, phường thực hiện tổ chức lấy ý kiến cử tri thông qua “Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên; sắp xếp phường Thanh Bình và phường Thanh Trường thuộc thành phố Điện Biên Phủ” và trình thông qua HĐND cấp xã theo quy định. Đến nay, UBND thành phố đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

⁵ Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số

⁶ Trong 6 tháng đầu năm 2024 đã thực hiện tinh giản biên chế đối với 06 người (02 công chức, 04 viên chức); Quyết định nghỉ hưu đối với 6 viên chức sự nghiệp GD&ĐT; Quyết định cho 01 công chức và 01 viên chức nghỉ thôi việc, thực hiện chuyển chức danh nghề nghiệp đối với 13 viên chức, triển khai hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, triển khai việc bổ nhiệm, xếp lương đối với giáo viên Tiểu học, THCS hạng II...

3. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực

- Tập trung chỉ đạo khắc phục, xử lý các tồn tại, hạn chế theo Kết luận 1008/KL-UBND của Chủ tịch UBND thành phố và Kết luận số 793/KL-TTr của Chánh thanh tra tỉnh, kết quả: Thu hồi nộp ngân sách số tiền sai phạm trên 16,4 tỷ đồng (đạt 100%); rà soát các trường hợp giao đất và các phương án đền bù về tài sản theo kiến nghị tại Kết luận thanh tra, sau rà soát đã hoàn trả ngân sách số tiền trên 1,3 tỷ đồng do đền bù chưa đủ cơ sở.

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai, đôn đốc về lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết đơn thư theo quy định. Chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo chỉ đạo. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

14. Quốc phòng - an ninh, đối ngoại

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, giữ vững ổn định ANCT, TTATXH trên địa bàn, phối hợp bảo vệ Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ bảo đảm an toàn tuyệt đối. Bảo đảm lương thực, thực phẩm, vũ khí, trang bị cho các bộ phận thực hiện nhiệm vụ trực SSCĐ bảo vệ lễ kỷ niệm. Tổ chức 4 khối nhân dân thành phố, đại diện dân tộc tỉnh Điện Biên (440 người) phục vụ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tổ chức thành công Lễ giao nhận Quân 2024 cho 114 công dân nhập ngũ, bảo đảm 100% chỉ tiêu giao. Tổ chức thành công diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ tại phường Thanh Trường, xã Nà Tàu. Tổ chức thành công Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố Điện Biên Phủ giai đoạn 2019-2024.

Tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, bảo đảm tuyệt đối an toàn đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách trong nước, quốc tế đến du lịch, làm việc tại thành phố Điện Biên Phủ. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, nhất là các cơ sở cho thuê lưu trú, siết chặt quản lý cư trú; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06, phòng cháy chữa cháy và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là trong thời gian cao điểm diễn ra các sự kiện, không để ùn tắc, tai nạn giao thông. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, xây dựng Công an phường Him Lam kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị.

- Duy trì mối quan hệ với các huyện, thị xã, thành phố trong và ngoài tỉnh và các thành phố trong Hiệp hội Đô thị miền núi phía Bắc. Tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác hữu nghị với huyện Mường Khoa, thành phố Luông Pha Băng của Nước CHDCND Lào và huyện Giang Thành của tỉnh Vân Nam - Trung Quốc. Tổ chức đón tiếp, gặp mặt đoàn công tác của Hàn Quốc làm việc về chương trình đào tạo tiếng Hàn tại thành phố Điện Biên Phủ cho cán bộ, công chức viên chức trên địa

bàn thành phố; đón tiếp đoàn đại biểu huyện Mường-long, tỉnh Luông-nậm-thà, nước CHDCND Lào.

IV. Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2024

1. Ưu điểm

Sáu tháng đầu năm 2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và sự Sáu tháng đầu năm 2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và sự giám sát của HĐND thành phố cùng với sự đồng lòng, đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị; UBND thành phố đã chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm phát triển tích cực: Đa số các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt kỳ vọng đạt ra, trong đó một số chỉ tiêu đạt cao và tăng so với cùng kỳ năm 2023. Một số kết quả nổi bật như sau:

(1) Trong khuôn khổ năm du lịch Quốc gia Điện Biên-2024, UBND thành phố đã tích cực phối hợp với Sở, ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành công nhiều sự kiện: Lễ hội Hoa Anh Đào, Lễ hội Hoa ban và các sự kiện kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ thu hút được nhiều du khách trong và ngoài nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

(2) Các hoạt động sản xuất Nông - lâm nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển tương đối ổn định. Tổng sản lượng đạt cao so với kế hoạch năm. Tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế: tăng dần thương mại - dịch vụ - du lịch theo đúng định hướng đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố.

(3) Lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển mạnh mẽ, hoạt động du lịch có nhiều điểm tích cực, số lượng khách du lịch duy trì ở mức cao, các dịch vụ ăn uống, lưu trú, hoạt động du lịch được mở rộng về quy mô và chất lượng, thu hút nhiều lượt khách lưu trú và chi tiêu so với cùng kỳ qua đó tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 65,35% so với kế hoạch năm và tăng 71% so với cùng kỳ năm 2023.

(4) UBND thành phố tích cực khắc phục các tồn tại về trật tự đô thị giai đoạn trước; vệ sinh môi trường được đảm bảo; công tác quản lý tài nguyên - môi trường có nhiều nỗ lực; kịp thời ban hành văn bản xin ý kiến các Bộ, sở, ngành về chế độ chính sách GPMB; việc tổ chức thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng được tập trung, đẩy nhanh tiến độ. Các công trình trọng điểm được quan tâm, chỉ đạo sát sao.

(5) Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả: tham gia cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đối với bậc học Tiểu học đứng top đầu toàn tỉnh; công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, duy trì tốt các hoạt động khám chữa bệnh trong thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Lĩnh vực phát thanh truyền hình, thông tin và truyền thông được tập trung chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực, trọng tâm là công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, quảng bá, giới thiệu về năm du lịch Quốc gia Điện Biên 2024.

(6) Sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền đã cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; công tác tổ chức cán bộ đã được rà soát, kiện toàn, bổ nhiệm lại tại các cơ quan, đơn vị đảm bảo theo quy định; thực hiện đề án 06 đứng thứ nhất toàn tỉnh. Đã kêu gọi, thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp đến làm việc tìm hiểu môi trường đầu tư và đầu tư trên địa bàn tạo động lực phát triển kinh tế trong tương lai

(7) An sinh xã hội, phúc lợi xã hội được quan tâm; Tập trung triển khai vận động hỗ trợ triển khai làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và quan tâm giải quyết việc làm cho 1.620 lao động nhằm từng bước xóa đói giảm nghèo phần đầu cuối năm trên địa bàn không còn hộ nghèo.

(8) An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; Quốc phòng được giữ vững ổn định. Không để điểm nóng xảy ra trên địa bàn đặc biệt đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn và trong dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

(9) Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế tiếp tục được duy trì, phát huy và mở rộng trong đó nhiều mặt đã được đổi mới, sáng tạo và hiệu quả hơn.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

2.1 Tồn tại, hạn chế

(1) Thu ngân sách trên địa bàn chưa đạt kế hoạch giao, đặc biệt là thu tiền sử dụng đất.

(2) Việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nguồn vốn sự nghiệp và các công trình sửa chữa bảo dưỡng sử dụng nguồn sự nghiệp còn chậm. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp (vốn thu sử dụng đất).

(3) Công tác giao đất, giao rừng chưa hoàn thành, hiện trên địa bàn còn xã Thanh Minh chưa phê duyệt phương án giao đất giao rừng.

(4) Tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm; triển khai xây dựng đô thị loại II còn chậm. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn còn vướng mắc.

(5) Công tác cải cách hành chính của một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu; công tác giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp còn chưa kịp thời. Việc triển khai thực hiện Đề án 06 còn chỉ tiêu đạt kết quả thấp, đặc biệt là chỉ tiêu làm sạch dữ liệu thuế.

(6) Một số phòng ban đơn vị triển khai các kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố còn chưa kịp thời. Việc triển khai thực hiện một số Thông báo, Kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát, bản án còn chậm. Tỷ lệ giải quyết đơn thư thấp, việc giải quyết đơn thư của một số phòng, ban chưa đạt yêu cầu về thời gian đề ra, chất lượng còn hạn chế.

(7) Việc họp chợ, lấn chiếm hành lang vỉa hè, dừng đỗ xe sai quy định vẫn còn.

2.2 Nguyên nhân

a) Nguyên nhân khách quan

- Ảnh hưởng tiêu cực từ biến đổi khí hậu, thiên tai, giá USD, giá vàng.. tăng tác động đến hoạt động sản xuất, đầu tư của doanh nghiệp và đời sống của một bộ phận Nhân dân.

- Thị trường bất động sản trên địa bàn những tháng đầu năm 2024 đã hồi phục trở lại song chưa đáng kể; tỉnh chưa phê duyệt một số điểm đấu giá, chưa điều chỉnh kế hoạch giao đất, giao rừng tại kế hoạch 2783/KH-UBND; việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất một số dự án đô thị trên địa bàn chưa thực hiện được dẫn đến nguồn thu sử dụng đất không đạt kế hoạch giao.

- Khối lượng công việc đền bù GPMB theo quy hoạch là rất lớn tập trung vào cùng 01 thời điểm, trong khi nguồn lực của thành phố hạn hẹp, còn nhiều khó khăn, vướng mắc về nguồn gốc đất, thiếu nhân lực địa chính tại UBND phường, xã. Một số người dân trong vùng dự án có đất bị thu hồi chưa đồng tình với chính sách đền bù, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất dẫn đến có nhiều đơn thư, khiếu nại, phản ánh. Nhận thức, ý thức chấp hành của một bộ phận người dân về pháp luật đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường còn hạn chế.

- Các quy định của pháp luật về thủ tục, hồ sơ về đất đai, đo đạc, quy chủ phức tạp phải thực hiện rất nhiều thủ tục hồ sơ, pháp lý cần có thời gian dài để thực hiện hoàn chỉnh.

b) Nguyên nhân chủ quan

- Công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị, UBND xã phường có lúc, có việc chưa thật sự sâu sát, quyết liệt. Công tác triển khai đấu giá đất còn chậm; Công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương chính sách của Nhà nước về đền bù, GPMB, về việc sử dụng hóa đơn bán lẻ hiệu quả chưa cao. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất 3,32ha còn chậm.

- Một số đơn vị, UBND phường xã chưa chủ động nghiên cứu văn bản quy định mới, chưa quyết liệt triển khai thực hiện các CTMTQG (vốn sự nghiệp) trên địa bàn; Việc lựa chọn dự án, mô hình liên kết, xác định đối tượng còn lúng túng.

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và các xã, phường trong thực hiện các nhiệm vụ tham mưu còn thiếu tính chủ động, chặt chẽ và hiệu quả, một số cơ quan đơn vị còn chậm trễ trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư, GPMB

- Công tác chuẩn bị đầu tư chậm, chưa quyết liệt trong đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

B. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân trong công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2024; Để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch năm 2024 đã được Thành ủy, HĐND thành phố quyết nghị. UBND thành phố sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt đồng bộ 06 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo và 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 tại Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND thành phố; phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu của tỉnh, HĐND thành phố giao năm 2024; trong đó, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

I. Về công tác quy hoạch, kế hoạch

- Xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công 2025; Xây dựng kế hoạch sử dụng đất 2025; chuẩn bị các bước thực hiện kiểm kê đất đai năm 2025; thực hiện Đề án tổng kiểm kê tài sản công, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư.

- Phối hợp với Sở, ngành tỉnh kịp thời triển khai lập quy hoạch chung thành phố Điện Biên Phủ đến năm 2045; Xây dựng đề cương nhiệm vụ xây dựng quy hoạch chung; chương trình phát triển đô thị. Thỏa thuận, quy hoạch và điều chỉnh một số khu, điểm quy hoạch phục vụ xây dựng hạ tầng theo quy hoạch chung. Trên cơ sở đề án quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030 tầm nhìn 2050, tiếp tục triển khai Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu dân cư đô thị. Tiến hành rà soát các quy hoạch chi tiết đã hết thời hạn để điều chỉnh quy hoạch hoặc hủy bỏ cho phù hợp với tình hình thực tế để có căn cứ cấp phép cho nhân dân xây dựng nhà ở. Tiếp tục lập, trình phê duyệt nhiệm vụ các đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500; Đề xuất chủ trương thực hiện các Quy hoạch chi tiết mới; Công bố, công khai, triển khai cắm mốc quy hoạch đối với các đồ án Quy hoạch đã được phê duyệt.

- Xây dựng, ban hành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc thành phố Điện Biên Phủ và Đề án phát triển cây xanh đô thị thành phố Điện Biên Phủ giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030; Xây dựng và triển khai hệ thống chiếu sáng thông minh đô thị. Kịp thời rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đối với các Chương trình, dự án nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư. Tập trung chỉ đạo đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.

II. Về phát triển kinh tế

1. Sản xuất Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản - Chăn nuôi, xây dựng nông thôn mới, phòng chống lụt bão

- Làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát và phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục theo dõi và triển khai thực hiện các dự án liên kết sản xuất, áp dụng kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất. Chỉ đạo UBND các xã, phường trên

địa bàn làm tốt công tác bảo vệ phát triển rừng.

- Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn hướng dẫn các hộ dân thực hiện chuẩn bị làm đất, vật tư, giống cây trồng chuẩn bị cho vụ sản xuất vụ mùa, hè thu và vụ Đông trên đất ruộng 1 vụ, đất nương và thực hiện chăm sóc, bảo vệ diện tích cây ăn quả, cây công nghiệp, cây mắc ca đã trồng trên địa bàn.

- Hoàn thiện, triển khai thực hiện đề án phát triển sản xuất nông, lâm theo hướng bền vững, ứng dụng công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị và dịch vụ, du lịch nông thôn giai đoạn 2023-2025 và định hướng đến năm 2030.

- Đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn các xã, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch, tập trung tối đa các nguồn lực đầu tư công và các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại các bản. Tiếp tục chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Thanh Minh, Nà Tấu, Nà Nhạn, Mường Phăng tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới bằng các nguồn vốn lồng ghép được phân bổ để giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt chuẩn, tiếp tục xây dựng các tổ dân phố bản đạt nông thôn mới, NTM kiểu mẫu. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Thanh Minh. Chỉ đạo tổ chức lễ công bố xã Pá khoang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

- Triển khai thực hiện tốt công tác trực phòng chống thiên tai theo quy định; thường xuyên cập nhật kịp thời diễn biến của thời tiết về tình hình mưa lũ, kiểm tra các điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở ảnh hưởng tới tài sản của Nhà nước và Nhân dân để có phương án phòng tránh mưa lũ. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố, nhanh chóng ổn định đời sống và các hoạt động sản xuất của Nhân dân.

2. Công nghiệp - xây dựng - Quản lý đô thị

- Tiếp tục tuyên truyền các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tăng cường mở rộng quy mô sản xuất, mở rộng ngành nghề, đầu tư máy móc, thiết bị, nhà xưởng và công nghệ tiên tiến vào sản xuất, chuẩn bị nhiên liệu, vật liệu để sản xuất đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân, phối hợp kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất, các hộ sản xuất kinh doanh về việc thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, an toàn trong lao động.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình. Tiếp tục chỉ đạo lập nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng đề án công nhận thành phố Điện Biên Phủ đạt đô thị loại II.

- Hoàn thành công tác chỉnh trang đô thị, các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình phục vụ hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Tăng cường đôn đốc, giám sát Công ty Cổ phần môi trường đô thị và xây dựng thực hiện công tác phun nước rửa đường, thu gom, xử lý rác thải, chăm sóc cây xanh, cây cảnh, quản lý vận hành điện chiếu sáng, đèn trang trí. Vận hành hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố và vận

hành hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác thải sinh hoạt Noong Bua.

- Ban hành kế hoạch thực hiện kiểm tra công tác trật tự trên địa bàn. Kêu gọi nguồn xã hội hóa trồng cây hoa ban trên địa bàn.

3. Thương mại - Dịch vụ - Du lịch

- Tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường, giá cả các mặt hàng thiết yếu, chủ động triển khai chương trình bình ổn thị trường. Tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

- Đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá, xúc tiến du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, các kênh truyền hình, các trang mạng xã hội.

- Rà soát, nghiên cứu quy hoạch chợ, xem xét cân đối nguồn vốn đầu tư xây dựng các chợ trên địa bàn: Chợ cây xăng đồi độc lập, Chợ phiên...

- Tập trung triển khai có hiệu quả đề án sản phẩm Du lịch và Bản đồ số Du lịch số; hoàn thiện lắp đặt biển tên đường trên địa bàn thành phố. Xây dựng kế hoạch trồng cây hoa ban, kêu gọi xã hội hóa trồng cây hoa ban đặc biệt tại các điểm du lịch bên cạnh đó khai thác lòng sông, phố đi bộ Mường Thanh... để phục vụ du lịch.

4. Thu, chi ngân sách

- Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách (*đặc biệt là thu sử dụng đất*), tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách, hạn chế thấp nhất việc nợ đọng thuế; tăng cường công tác quản lý và phát triển các nguồn thu. Chỉ đạo các đơn vị dự toán, các xã, phường tập trung việc triển khai thu theo Sổ bộ thuế quy định, đốc thu và thực hiện truy thu những khoản thuế tồn đọng; tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục đến mọi tầng lớp Nhân dân hiểu rõ nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước. Đẩy nhanh giao đất có thu tiền, chuyển mục đích sử dụng đất. Tiếp tục đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền về phương án quản lý, sử dụng đất quốc phòng của Trung đoàn 82 và Kho K79 thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tại phường Him Lam. Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại 3,32ha và rà soát tổ chức đấu giá đất các ô đất nhỏ lẻ, xen kẹt theo kế hoạch để tăng thu ngân sách.

- Kiến nghị UBND tỉnh, sở ngành liên quan sớm ban hành quy định về giá dịch vụ thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn để tăng thu ngân sách.

- Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ tài sản công, đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước theo đúng quy định, tránh lãng phí, tham nhũng, sử dụng sai mục đích tài sản công. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước; mở rộng, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, đẩy mạnh quản lý thu thuế thương mại điện tử, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ xăng dầu và dịch vụ ăn uống, nhà hàng...

- Tiếp tục thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cắt giảm kinh phí chi hội nghị, công tác phí, các nhiệm vụ chi thường xuyên đảm bảo theo quy định; rà soát, điều chỉnh dự toán, kế hoạch vốn của các công trình, dự án hết nhiệm vụ chi hoặc các dự án không có khả năng giải ngân thanh toán sang các

công trình, dự án, nhiệm vụ có khả năng thanh toán. Khẩn trương phân bổ vốn sự nghiệp dùng để sửa chữa các công trình trên địa bàn, phân đấu giải ngân, thanh toán 100% nguồn vốn được giao. Xây dựng dự toán ngân sách năm 2025, thành phố Điện Biên Phủ.

5. Phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân

Tiếp tục củng cố, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; khắc phục những hạn chế, yếu kém; tăng cường đầu tư của Nhà nước và xã hội, ứng dụng nhanh các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến cho kinh tế tập thể, trong đó hợp tác xã nông nghiệp là nòng cốt. Khuyến khích phát triển bền vững kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng; nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả; tạo điều kiện cho kinh tế hộ phát triển có hiệu quả trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; góp phần hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ; bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia; tạo điều kiện hình thành những tổ hợp nông - công nghiệp - dịch vụ công nghệ cao.

6. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của thành phố theo hướng thích ứng linh hoạt, chủ động, sáng tạo và kịp thời trong tình hình mới.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp mạnh mẽ về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, phối hợp với các sở, ngành tỉnh tìm kiếm, kêu gọi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư khảo sát, đầu tư; chỉ đạo các đơn vị rà soát, đánh giá lại tổng thể tiến độ của các dự án đầu tư ngoài ngân sách triển khai trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các thành phần kinh tế, nhà đầu tư để tiếp nhận thông tin và giải đáp kiến nghị nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

- Tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đặc biệt là thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư phù hợp với quy định Luật Đất đai.

7. Tập trung triển khai kế hoạch đầu tư công, các dự án trọng điểm, chương trình mục tiêu Quốc gia và công tác GPMB

- Thường xuyên nắm bắt tình hình, rà soát tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước đảm bảo tiến độ và phát huy hiệu quả đầu tư; tăng cường công tác quản lý, đẩy nhanh tiến độ, quản lý chất lượng công trình xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư.

- Đôn đốc các nhà thầu, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ hoàn công, nghiệm thu công trình sớm bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng cam kết tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đặc biệt, đôn đốc thi công thực hiện các dự án sắp hết thời gian thực hiện dự án và thời gian bố trí vốn.

Thực hiện nghiêm túc quy định về quyết toán dự án hoàn thành, chủ động điều chỉnh kế hoạch vốn đối với các dự án chậm tiến độ thi công và hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán. Rà soát lại danh mục đầu tư công, điều chỉnh, cắt giảm các dự án chưa cấp thiết, bổ sung các dự án có tính cấp bách thực hiện chuẩn bị đầu tư trong năm 2025.

- Chỉ đạo rà soát từng nội dung, từng tiểu dự án, tăng cường giám sát, đôn đốc các đơn vị được giao dự toán tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện, kịp thời tổng hợp báo cáo các vướng mắc phát sinh để phối hợp các sở ngành tháo gỡ, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn.

- Tăng cường phối hợp giữa phòng ban chuyên môn với UBND xã, phường về xác lập tài sản, xác định nguồn gốc đất, cải cách thủ tục hành chính trong công tác GPMB nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện GPMB trên địa bàn. Xây dựng tiến độ thực hiện theo trọng điểm, tiếp tục đôn đốc, nắm tình hình kịp thời tháo gỡ các khó khăn về công tác GPMB.

III. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội

1. Về Giáo dục và Đào tạo

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thời gian, nhiệm vụ năm học 2024-2025 đảm bảo theo kế hoạch của tỉnh, thành phố. Tiếp tục phát triển quy mô mạng lưới trường lớp, huy động tối đa dân số trong độ tuổi đến trường, đảm bảo tỷ lệ trẻ, học sinh đi học chuyên cần. Tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên, chuẩn bị mọi điều kiện cho năm học mới 2024 - 2025. Tích cực triển khai có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm học 2024 - 2025; Tổ chức tốt các cuộc thi, hội thi cấp thành phố theo kế hoạch, tham gia có chất lượng các cuộc thi, hội thi cấp tỉnh năm học 2024-2025.

- Tập trung chỉ đạo duy trì và nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn phổ cập giáo dục của 12/12 xã, phường; nâng cao các tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Duy trì và nâng cao chất lượng các trung tâm học tập cộng đồng. Huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học từng bước đáp ứng nhu cầu dạy và học trên địa bàn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển giáo dục của thành phố.

2. Về Y tế - Dân số

Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn. Tiếp tục kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Giám sát dịch bệnh; cơ sở hành nghề y tư nhân, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến sức khỏe con người.

3. Văn hoá - Thể dục thể thao - Truyền thanh, truyền hình, Công nghệ thông tin và Đề án 06

- Duy trì và phát triển sâu rộng các hoạt động thể dục thể thao tại các cơ quan, đơn vị, các xã, phường; vận động Nhân dân luyện tập thể dục thể thao

thường xuyên, tổ chức các hoạt động thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân.

- Tổ chức ngày hội Văn hóa-Thể thao các dân tộc thành phố Điện Biên Phủ lần thứ X, năm 2024 và tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng Công-Nông-Binh tỉnh Điện Biên lần thứ VIII năm 2024.

- Đảm bảo thời lượng, chất lượng tiếp, phát sóng các chương trình truyền thanh; xây dựng các tin, bài, trang truyền hình cơ sở đưa tin các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn, thực hiện công tác quản lý, đăng tải các tin bài viết trên cổng thông tin điện tử thành phố.

- Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Đề án 06. Đẩy mạnh công tác làm sạch” dữ liệu chuyên ngành, kết nối, xác thực thông tin cá nhân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

4. Về lao động, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, cai nghiện ma túy và phòng chống AIDS

- Tiếp tục duy trì chi trả trợ cấp cho các đối tượng hưởng chính sách người có công, đối tượng bảo trợ xã hội đúng, đủ, tận tay đối tượng, đảm bảo nguyên tắc; tiếp tục thẩm định hồ sơ các đối tượng được cấp thẻ BHYT năm 2024. Tiếp tục rà soát, lập danh sách các hộ nghèo có nhu cầu làm nhà ở năm 2024; Tiếp tục tuyên truyền mở tài khoản cho ATM cho đối tượng bảo trợ xã hội và người có công với cách mạng

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo, nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo gắn với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ; lồng ghép các nguồn lực, ưu tiên tập trung hỗ trợ giảm tỷ lệ hộ nghèo xã Pá Khoang.

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền cho người lao động về các công ty, doanh nghiệp tuyển dụng lao động trong nước, đi làm việc ở nước ngoài; tuyên truyền về công tác bảo hiểm y tế đối với người lao động; tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024; đôn đốc tổ chức thực hiện đảm bảo đạt chỉ tiêu cai nghiện ma túy tại cộng đồng theo kế hoạch tỉnh giao.

5. Công tác Tài nguyên và Môi trường, khoa học và công nghệ

5.1. Tài nguyên và Môi trường

- Thực hiện tốt việc quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt; tiếp tục thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo kế hoạch; rà soát và thực hiện cấp đất tái định cư kịp thời cho các hộ gia đình có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án theo quy định.

- Thực hiện công bố công khai khi có kết quả phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024; Hoàn thành giao đất giao rừng trong năm 2024. Tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về đất đai, thực hiện tốt việc tiếp dân theo quy định.

- Hoàn thiện phê duyệt đầu tư thực hiện dự án: Đo đạc bản đồ địa chính,

đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 04 xã: Nà Tấu, Nà Nhạn, Pá Khoang, Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

- Duy trì công tác bảo vệ môi trường, sửa chữa và nạo vét hệ thống thoát nước các khu dân cư trên địa bàn; tăng cường giám sát công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên đường phố và khu công cộng đảm bảo không để rác tồn đọng qua ngày nhất là trong các ngày lễ lớn; tăng cường công tác quản lý và khai thác công viên trên địa bàn.

5.2. Khoa học và Công nghệ

Tiếp tục thực hiện, nghiệm thu các dự án về ứng dụng khoa học và công nghệ; chỉ đạo rà soát cập nhật và công bố tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; Khuyến khích động viên các cơ sở, hộ kinh doanh áp dụng, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và kinh doanh.

6. Công tác tư pháp, dân tộc tôn giáo, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thanh tra và phòng chống tham nhũng

6.1. Công tác Tư pháp

Làm tốt công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực. Tuyên truyền có hiệu quả các văn bản pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức và Nhân dân, kịp thời hỗ trợ, trợ giúp pháp lý đối với Nhân dân. Thực hiện số hóa hồ sơ hộ tịch theo chỉ đạo của Tỉnh.

6.2. Công tác Dân tộc, tôn giáo

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chương trình, dự án đối với vùng đồng bào dân tộc. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương, thống nhất đánh giá thông tin, xử lý, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo mới, các vụ tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến dân tộc, tôn giáo ở cơ sở, không để bị động, bất ngờ xảy ra. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, hướng dẫn tổ chức tôn giáo và các điểm nhóm sinh hoạt, hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Tập trung chỉ đạo đơn đốc thực hiện Tổ chức tập huấn cho Người có uy tín; Tổ chức Hội nghị biểu dương, vinh danh đối với các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu.

6.3. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền

- Nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của người đứng đầu và ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước.

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp biên chế cán bộ, công chức, viên chức; rà soát việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, công

chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố quản lý.

- Ban hành quy chế phối hợp để nâng cao chất lượng tham mưu giải quyết công việc chuyên môn của các cơ quan đơn vị có liên quan.

- Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bàn giao, tiếp nhận cơ sở vật chất, triển khai chuyển đổi giấy tờ, thủ tục hành chính... tại đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp sau khi có Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính, giai đoạn 2023 - 2025.

- Tập trung rà soát tiêu chuẩn cán bộ để chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Triển khai thực hiện tốt công tác cán bộ theo quy định.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, nội dung tổ chức Kỳ họp của HĐND thành phố cuối năm 2024.

6.4. Công tác Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra, theo dõi và đôn đốc thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

- Tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết đơn thư còn tồn đọng và đơn thư mới phát sinh theo quy định. Tăng cường đối thoại với công dân, Tích cực tiếp công dân theo định kỳ và đột xuất để giảm số lượng đơn thư.

- Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống tham nhũng, việc thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.

IV. Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại

1. Công tác Quốc phòng - an ninh

- Phối hợp với các lực lượng giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; luyện tập các phương án, sẵn sàng cơ động phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch, chỉ đạo bồi dưỡng 5 lớp bồi dưỡng GDQPAN đối tượng 4, tham mưu chỉ đạo diễn tập phòng chống bão lụt cho xã Pá Khoang; diễn tập chiến đấu cho xã Nà Tấu, xã Nà Nhạn; diễn tập PCCC rừng xã Mường phăng, tổ chức tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2025 đúng chỉ tiêu được giao; tổ chức thu gom vũ khí vật liệu nổ trên địa bàn, hủy nổ đúng quy định. Chỉ đạo lực lượng vũ trang thành phố hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường củng cố tổ chức, xây dựng lực lượng, nắm tình hình ANTT trên địa bàn, không để điểm nóng xảy ra; Tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, quản lý cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Đề án 06. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới; Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Đẩy

mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng công an Phường Him Lam kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị. Tổ chức đại hội điểm cựu công an nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, nhiệm kỳ 2024-2029.

2. Công tác đối ngoại

- Tiếp tục duy trì, quan hệ hợp tác với các đơn vị bạn; thành viên Hiệp hội Đô thị Việt Nam; huyện Mường Khoa, thành phố Luông Pha Bông, nước CHDCND Lào; huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

- Tổ chức đoàn ra để tăng cường mối quan hệ giữa thành phố Điện Biên Phủ với huyện Mường Khoa; sang thăm và làm việc với tỉnh Phong Sa Ly để thực hiện mời tham dự Lễ hội ném còn 3 nước (theo luân phiên năm 2025 tổ chức tại thành phố Điện Biên Phủ); đánh giá sự hợp tác và ký kết biên bản ghi nhớ, bản thống nhất nội dung tổ chức Lễ hội ném còn 3 nước Việt - Trung - Lào tại huyện Giang Thành, thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và liên hệ, kết nghĩa với một thành phố tương đồng với thành phố Điện Biên Phủ tại Hàn Quốc.

- Tổ chức đón tiếp 03 đoàn khách nước nước CHDCND Lào: Đảng, chính quyền thành phố Luông-Pha-Bang, tỉnh Luông-pha-bang, đánh giá biên bản ghi nhớ giữa 02 đơn vị, tăng cường hợp tác 02 địa phương; huyện Bun Nua, tỉnh Phong Sa Ly: trao đổi, hợp tác phát triển kinh tế; huyện Mường Long, tỉnh Luông Nậm Thà: trao đổi, hợp tác phát triển kinh tế.

Trên đây là Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2024; UBND thành phố trình HĐND thành phố./.

Nơi nhận:

- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND thành phố;
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Các đại biểu HĐND thành phố;
- Các phòng, ban thuộc thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Hưng